



ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคำแห่งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง หลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

เพื่อให้การดำเนินงานการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ และประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะกรรมการพิจารณาคำแห่งทางวิชาการจึงกำหนด หลักเกณฑ์ ดังนี้

๑. ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ที่ได้ยื่นแบบขอรับการพิจารณาคำแห่งทาง วิชาการ ไว้ก่อนวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ และมหาวิทยาลัยได้รับเรื่องไว้ดำเนินการแล้ว การขอรับการ พิจารณาคำแห่งทางวิชาการให้เลือกรับการพิจารณาคำแห่งทางตามหลักเกณฑ์ ก.พ.อ. อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

๑.๑ ขอรับการพิจารณาคำแห่งทางตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ และ วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ (หลักเกณฑ์เดิม) หรือ

๑.๒ ขอรับการพิจารณาคำแห่งทางตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ และ วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ และ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๕ (หลักเกณฑ์ใหม่)

๒. ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ที่ได้ยื่นแบบคำขอรับการพิจารณาคำแห่งทาง วิชาการตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป และมหาวิทยาลัยได้รับเรื่องไว้ดำเนินการแล้ว การขอรับการพิจารณาคำแห่งทางวิชาการ ให้รับการประเมินตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธิ ชุนดี)

ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำแห่งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

รายละเอียดหลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
แนบท้ายประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
ฉบับลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

หลักเกณฑ์เดิม	หลักเกณฑ์ใหม่
<p>๑. การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ <u>ผลงานทางวิชาการ</u> ประกอบด้วยผลงานต่อไปนี้</p> <p>๑) ๑.๑ ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ทำเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ</p> <p>๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งมีคุณภาพดี</p> <p style="text-align: center;"><u>และ</u></p> <p>๒) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด</p> <p style="text-align: center;"><u>คุณภาพของผลงาน</u></p> <p>๑) ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัย</p> <p>๒) เป็นประโยชน์ หรือนำไปประยุกต์ใช้ได้</p>	<p>๑. การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ <u>ผลงานทางวิชาการ</u> ประกอบด้วยผลงานต่อไปนี้</p> <p>๑) ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ทำเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ</p> <p>๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด หรือ</p> <p>๓) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด</p> <p style="text-align: center;"><u>คุณภาพของผลงาน</u></p> <p>ผลงานดังกล่าวข้างต้น ต้องเป็นงานที่มีลักษณะคุณภาพพระดัตติ และมี ๓ องค์ประกอบดังนี้ ร่วมด้วยคือ</p> <p>(๑) ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ <u>และ</u></p> <p>(๒) มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ <u>และ</u></p> <p>(๓) สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หรือมีผลกระทบต่อการพัฒนาชุมชน สังคมหรือประเทศ</p>
	<p>ผลงานทางวิชาการสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการทุกตำแหน่งต้องเป็นผลงานที่มีทิศทางทางการศึกษาหรือวิจัยตามกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือหลายกรณีตามความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชาดังต่อไปนี้</p>

หลักเกณฑ์เดิม	หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุง
	<p>๑) สอดคล้องกับศักยภาพหรือทรัพยากรของแต่ละพื้นที่ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ</p> <p>๒) เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก</p> <p>๓) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</p> <p>๔) พัฒนาและส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง</p> <p>๕) ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการ</p>